
บันทึกการประชุม 
ประชุมทบทวนทำความเข้าใจโครงการร่วมกันและร่วมวางแผนงาน 

วันที่ 5 มีนาคม 2566  
ณ. ห้องประชุมชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประชุมทบทวนทำความเข้าใจโครงการร่วมกันและร่วมวางแผนงานการดำเนินงานเครือข่ายรักจังสตูล 
2. เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายรักจังสตูลสู่สมัชชาคนสตูลครั้งที่ 10 

กลุ่มเป้าหมาย 

• เครือข่ายรักจังสตูลจำนวน 30 คน 
          เวลา                  รายละเอียด               ผู้รับผิดชอบ 
08.30 - 09.30 น. ลงทะเบียน กองเลขาสมาคมผู้บริโภคสตูล 
09.30 – 10.00 น. กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ โดยคุณ กัลยทรรศน์ 

ติ้งหวัง 
คุณ กัลยทรรศน์ ติ้งหวัง 

10.00 – 12.00 น. • อ ัพเดทสถานการณ ์ จ ั งหว ัดสต ู ล และ
เครือข่ายรักจังสตูล โดยคุณสมบูรณ์ คำแหง 

• อัพเดทข้อมูล ผลักดันแผนพัฒนาจังหวัด 
โดย คุณวิโชติศักดิ์ รณรงค์ไพรี 

• ชี้แจงโครงการที่ได้รับมอบหมายภายใต้รักจัง
สตูล โดย คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง 

ทีมรักจังสตูล 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน  
13.00 – 1๔.00 น แลกเปลี่ยนเพ่ิมเติมและเสนอแหล่งทุนต่างๆ กองเลขา สมาคมผู้บริโภคสตูล 
1๔.00 – 16.00 น แลกเปลี่ยนสถานการณ์เรื ่องการทำงานภาค

ประชาสังคมและเรื่องการเมืองในจังหวัดสตูล
ต่อการจัดสมัชชาคนสตูล 

กองเลขา 

16.00 น ปิดประชุม  
 
สมัชชาสร้างสุขภาพใต้ หารือเรื่องการจัดงานสมัชชาครั้งท่ี 10  
 นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง : กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในวันนี้     
ซึ่งมีเป้าหมาย 2 ส่วน คือ 1. สำหรับการจัดประชุมในวันนี้เป็นการได้รับงบประมาณจาก แผนปฏิบัติงานขับเคลื่อน
ข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ปี 2566 ภาคใต้แห่งความสุขขเพ่ือสุขภาวะแห่งอนาคต “สุข สู่ 
สุขภาวะ” โดยสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อมาสนับสนุนประเด็นการขับเคลื่อนงาน
ภาคประชาสังคม รักจังสตูล และนำไปสู่การจัดเวทสมัชชาคนสตูล ในปีนี้ 2. มีโครงการพัฒนา ศักยภาพของภาค



ประชาสังคมจังหวัดสตูล เพ่ือขับเคลื่อนพ้ืนที่รูปธรรมในการจัดการตนเอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนให้ได้มีวงพูดคุยกันมา 
2 - 3 ปี รวมถึงปีนี้เรายังไม่มีงบประมาณแต่วันนี้เราได้รับเกียรติจากน้องปุ๊มาร่วมสังเกตการณ์และอาจให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมในขบวนรักจังของเรา คิดว่าตอนนี้ เราอาจมีข้อจำกัดซึ่งเราก็มีประเด็นร้อนๆหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องพ่ีน้อง
หลีเป๊ะและ เรื่องการมีประเด็นการเมืองมีการเคลื่อนไหว มีกลุ่มภาคประชาสังคมเกิดขึ้นใหม่ๆและพวกเราไม่รู้จักและ
อาจจะพูดกระทบถึงพวกเราอย่างไรก็ตาม ก็ขอมอบเวทีให้กับ คุณสมบูรณ์ คำแหง ดำเนินการต่อ 

คุณสมบูรณ์ คำแหง: เล่าถึงความเป็นมาของการจัดสมัชชาของกลุ่มรักจังสตูลว่า กลุ่มรักจังสตูลเป็นเวทีของ
คนสตูลที่ร่วมกันจัดงานสมัชชามาแล้ว 9 ครั้ง เป็นการขับเคลื่อนงานของภาคประชาสังคม มีที่มาจากสมัยที่ท่านผู้ว่าฯ
เหนือชาย ขึ้นป้ายสานฝันคนสตูล กลุ่มรักจังสตูลจึงมีความคิดว่าต้องมีการนำฝันของคนสตูลไปเสนอให้ท่านผู้ว่าฯในปี
นั้นให้รู ้ก่อน ในงานสมัชชาปีที่ 1 ปี 2555 มีการเตรียมงานใช้เวลาในการคุยประมาณปีกว่า      จากกลุ่มก้อน
เครือข่ายเล็กที่ต่างเครือข่ายต่างทำงานหลายๆประเด็น เราจึงได้ประชุมเพื่อจัดสรรงบในการจัดสมัชชาทำให้ได้มติ
ร่วมกันว่าเราต้องนำงบประมาณมาใช้ร่วมกัน ในงานสมัชชาปีแรกเรามีประเด็นที่นำเสนอผู้ว่าฯ 4 ประเด็นหลักคือ 
ประเด็นสิ่งแวดล้อม ประเด็นการศึกษา ประเด็นสุขภาพ ประเด็นแผนพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราทำให้ได้
แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จากนั้นข้อเสนอสมัชชาแต่ละปีก็เพิ่มขึ้นได้มีการทำข้อเสนอยื่นต่อผู้ว่าราชการ
และหัวหน้าส่วยราชการ ในปีล่าสุดเราเห็นว่าการจัดทำข้อเสนอให้จังหวัดนั้นไม่เพียงพอเนื่องจากเราเห็นว่าข้อเสนอที่
เราเสนอไปนั้นเข้าไปอยู่ในแผนจังหวัดน้อยมาก ในสมัชชาครั้งนี้เราจะมีการจัดทำข้อเสนอให้เป็นแผนงานด้วย เราจึงมี
การจัดเวทีร่วมกับจังหวัดปละหัวหน้าสำนักยุทธศาสตร์จังหวัดมาให้ความรู้และร่วมจัดทำแผนงานพัฒนาตามระเบียบ
ราชการทำให้เราได้แผนงานที่บรรจุในจังหวัดถึง 30 แผนงาน 
 
รายงานสถานการณ์จังหวัดสตูลและเครือข่ายกลุ่มรักจังสตูล 
 
สถานการณ์จังหวัดสตูล  
 กรณี “หลีเป๊ะ” เป็นข้อพิพาทเรื่องที่ดินเอกสารสิทธิที่มีมิชอบ มีการโยกย้ายตำแหน่งของผู้อำนวยการ
โรงเรียน เส้นทางสาธารณะที่ชาวบ้านใช้ถูกปิดกั้นจาก โรงเรียน สถานีอนามัย ทะเล ฯ ทำให้ชาวบ้านต้องหาช่องทาง
ใหม่ การทำตลาดวิถีหลีเป๊ะ ในปัจจุบันการทำงานของกลุ่มรักจังสตูลกำลังไปได้สวยสิ่งที่ต้องทำต่อไป    คือการ
ประชาสัมพันธ์ให้คนในจังหวัดสตูลได้รับรู้เหมือนที่เรากำลังทำอยู่ในตอนนี้ เช่น การประชาสัมพันธ์ให้รักษาทะเลเพ่ือ
คนรุ่นหลังเราจะต้องปกป้องทะเลทุกช่องทาง ตอนนี้ยุทธศาสตร์จังหวัดกำลังจะเปลี่ยนไป เนื่องจากอิทธิพลจาก
การเมือง ดังนั้นภาพฝันในอนาคตของกลุ่มรักจังสตูลในด้านที่ดินทำกินและอยู่อาศัยอยากเห็นคนในจังหวัดสตูลมีการ
ทำเกษตรปลอดสาร ควรมีสถานที่ทำกินที่ดีและบ้านให้อยู่อย่างอบอุ่น ด้านเด็กและเยาวชนอยากให้ดึงเด็กๆและ
เยาวชนหันกลับมาสู่เส้นทางของการเป็นคนดีได้อย่างไร ด้านทรัพยากรทางทะเลอยากให้ทุกตำบลมีบ้านปลาเนื่องจาก
มีการนักลงทุนมาทำประมงอวนลาก ไม่เคยถูกจับ เป็นการทำอุตสาหกรรมประมงแบบลากคู่ ทำให้ชาวบ้านประมง
พ้ืนบ้านหมดโอกาสในการจับสัตว์น้ำในทะเล 
 
 



สถานการณ์ของเครือข่ายกลุ่มรักจังสตูล 
ดำเนินรายการโดยคุณวิโชติศักดิ์ รณรงค์ไพรี โดยให้แต่ละเครือข่ายรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนา

แผนงานของเครือข่ายไปสู่แผนการพัฒนาของจังหวัด และสถานการณ์การดำเนินงานของเครือข่าย  
 
เครือข่าย/หน่วยงาน แผนงานเดิม แผนงานปัจจุบัน 

1. เครือข่ายบ้านม่ังคง − งบที่จ่ายคืนจะนำไปให้ครอบครัว
ที่ยากจนไม่สามารถขึ้นโครงการที่
มีประสิทธิภาพได้ 

− เก็บข้อมูลปัญหาความล่าช้า การ
ทำเพื ่อแก้ปัญหาเสนอ 2 พื ้นที่ 
เจ ๊ะบิล ัง สาคร มีพื ้นที ่อ ื ่นๆที่
อยากให้เข้าร่วมโครการ 

2. เครือข่ายภัยพิบัติ − มีแผนงานที่ชัดเจนว่าจะได้รับงบ
จังหวัดในปี 67 จำนวน 1.3 ล้าน
บาท 

− จับมือกันใหม ่
− ภัยไม่เกิดจับมือไม่ได้ 

3. เครือข่ายประมงพ้ืนบ้าน − แผนงานโครงการการแปรรูปงบ  
3 ล้าน ประสาน อบต. โรงเรียน 

− ขอ 5 โครงการ อู่ต่อเรือปากบารา 
ภัตตาคารอาหาร ซั้งปลา โรงเรือน
แปรรูป โครงการที่ได้ติดไปในแผน
จังหวัดคือ ซั้งปลา 

− น่าจะได้งบปี 67 
 

− ตามในงบประมาณ 

4. เครือข่ายทรัพยากรฯ (ทสม.) − ดิน น ้ำ ป ่าช ุมชน จ ัดการขยะ 
ทะเลชายฝั่ง 

− ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
− สสส.สนับสนุน 12 ตำบล 

− ต่อยอด 12 พื้นที่จัดทำข้อเสนอ
โครงการ 

− ทสจ.ประสานมาให้จ ัดการทำ
โครงการ 

− ยังขาดนักวิชาการในการเขียน
โครงการ 

5. เครือข่ายน้ำ − การจัดการน้ำ เซตเครือข่ายน้ำ 
 

− จัดตั้งสภาลุ่มน้ำ คลองดูสน 
− จัดงานน้ำ สมัชชาลุ่มน้ำ ทำงาน

ร่วมกับท้องถิ่น 
− แผนงานเข้าแผนท้องถิ่น 
− ยกร่างสภาลุ่มน้ำ 

6. เครือข่ายบ้านพอเพียง − เสนอ 19 ตำบล ถูกตั้ง 3 ตำบล 
− บ้านพอเพียง พอช. 

− บ้านพอเพียง 15 ตำบล 
− หากลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับงบ 



− บ้านพอเพียงส่งข้อมูล อบจ.เข้า
แผน  ทำอย ่ า ง ไร ให ้ ได ้ บ ้ าน
มากกว่าบ้าน 

คุณสมพงษ์ หลีเคราะห์กล่าวว่า: ตอนนี้ได้ดูแลงานภาคใต้เรื่องเด็กนอกระบบเป็นการจัดการเรียนรู้ สร้าง
การศึกษา สามารถขอทุนจากความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งตอนนี้มีสมาคมรักษ์ทะเลไทยที่ทำเรื่องอาชีพอยู่ งาน
เด็กนอกระบบมีงบให้ไม่เกิน 7 แสนบาท กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กประมาณ 30 - 50 คน 
 คุณสมบูรณ์ คำแหงกล่าว่า : ตอนนี้ภาคประชาสังคมใหม่โดยพรรคประชาธิปัตย์ และ ศอบต มีศูนย์
ประสานงานมีการประชุมเพื่อให้มีการเสนอโครงการต่อรองนากยกฯ ที่มาสตูลในวันที่ 27 ก.พ. 2566 สิ่งที่น่ากังวล 
คือ การเสนอโครงการเกาะอาดังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกในขณะที่ปัญหาเกาะหลีเป๊ะยังแก้ไขไม่ได้ การ
พยายามเสนอโครงการที่ไม่สอดคล้องกับข้อเสนอของทีมสมัชชาสตูล และนำการขับเคลื่อนงานแบบคนเสื้อเขียวใน
จังหวัดชายแดนใต้ โดยการสนับสนุนของ ศอบต มาขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
 
สรุปการเตรียมการจัดงานสมัชชาคนสตูล 10 ปี 2566 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สมัชชาคนสตูลครั้งที่ 10 “สุข สตูล สิบประการ” จะจัดประมาณเดือน พ.ค. 2566 (สร้างทางเลือก สิบ 
โมเดล / คุณลักษณะผู้นำที่ดี สิบ ประการ / ดิน น้ำ ป่า เล ดี สิบ ประการ / ระบบที่ดี สิบ ประการ / เป้าหมายที่ดี สิบ 
ประการ ) โดยจะใช้พื้นที่อำเภอเมือง นัดประชุมครั้งต่อไปเพื่อลงรายละเอียดงานวันที่ 21 มี.ค. 66 เวลา 10.00 – 
12.00 น. ณ ห้องประชุมชมรมประมงพื้นบ้าน ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ให้เครือข่ายสมาชิกกลุ่มรักจังสตู ลเสนอ
รายละเอียดเนื้อหาของข้อเสนอ แผนงานของแต่ละเครือข่ายและให้แต่ละเครือข่ายตรวจสอบงบประมาณเพื่อสมทบ
การจัดงานสมัชชาคนสตูลครั้งที่ 10 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.  
 

ภาพกิจกรรม 
 


